

## เมื่อนางร้ายกลายเป็นนางเอก..!!

นำเสนอเมื่อ : 9 พ.ค. 2552

### เมื่อนางร้ายกลายเป็นนางเอก...ธรรมะปลุกจิตสำนึก..

ถาม – ดิฉันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ชายที่แต่งงานแล้ว  
นับวันความละเอียดใจที่ผิดศีลธรรมและรู้สึกผิดต่อภรรยาหลวง ก็ยิ่งทำให้ทุกข์ทรมานมากขึ้น  
แต่ก็ตัดใจไม่ได้เสียที ทั้งที่ดิฉันเองก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเขาในด้านการเงินและอื่นๆ เลย  
เคยไปดูดวงหมอดูก็บอกวาดวงดิฉันต้องเป็นเมียหยอย ถ้ากรรมลิขิตมาแบบนี้  
แล้วจะมีทางไหนทำให้สามารถหนีไปได้ไหมคะ

สำหรับผู้หญิงที่คิดจะมีคู่ คงไม่มีใครอยากตกในสภาพมือที่สาม  
ต้องปกปิดไม่สามารถเปิดเผยความสัมพันธ์ใดหอกณะคะ ผู้หญิงบางคนถูกผู้ชายหลอกว่ายังโสด  
ต่อมาความลับเปิดเผยว่าเขามีภรรยาแล้ว  
เมื่อตัดใจไม่ได้ก็ต้องยอมรับสภาพเป็นทั้งนางรองและนางร้ายในคนเดียวด้วยกัน  
เพราะเป็นคนที่มาทีหลังและถูกสังคมตราหนาวาเป็นเหตุที่ทำให้ครอบครัวคนอื่นเขาแตกแยก ซึ่งจริงๆ  
ผู้ชายก็ผิดด้วย เพราะตบมือข้างเดียวไม่ดังหอกณะคะ

ผู้หญิงบางคนตกอยู่ในสถานะนี้ เพราะมีผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วมาจีบ  
โดยที่เขาเปิดเผยมาตั้งแต่แรกว่าไม่โสดซะแล้ว แต่กำลังมีปัญหาหันอยู่กับคู่สมรส  
โดยมักจะมียขอ้างตามที่ยกตัวอย่างมานี้...

“ไม่ได้รักภรรยาแล้ว แต่เขายังไม่ยอมหย่าให้ผม”

“อยู่กันเพื่อลูก แต่ไม่มีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยามานานแล้ว”

“อยู่เพราะสงสาร เขาไม่มีที่ไป”

“ภรรยาเป็นคนร้ายกาจมาก ทำไม่ดีกับผมหลายๆ อย่าง”

“หมอดูบอกว่าผมกับภรรยาไม่ใช่เนื้อคู่กัน” (- -)

ซึ่งกรณีที่ผู้ชายยอมรับว่ามีภรรยาแล้ว ทำให้ผู้หญิงหลายคนเข้าใจผิด คิดไปว่าเขาเป็นคนดี  
ไม่หลอกหลวงว่ายังโสด แต่สำหรับผู้ชาย การให้ข้อมูลไปตามตรงแบบนี้  
อาจหมายความว่าเขาคิดแล้วนะว่าเขาไม่พร้อมแล้ว เมื่อเธอคิดจะก้าวเข้ามาในชีวิต  
ก็ต้องยอมรับสภาพคนมาทีหลัง จะมาไวยวายไม่ได้ว่าถูกหลอก เพราะเขาไม่ได้หลอก

ก็บอกว่ามีเมียอยู่แล้วแต่เธอเต็มใจยุ่งกับเขาเอง!

ในกรณีที่รู้ว่าชายคนรักมีภรรยาแล้ว ก็มีผู้หญิงบางคนเชื่อว่าเขาจะหย่าแล้วมาอยู่กับเธอ ซึ่งโดยมากผู้ชายจะไม่มีทางเลิกกับภรรยาเดิม และในขณะที่เดียวกันก็จะไม่ปล่อยผู้หญิงคนใหม่ไปด้วย จับปลาสองมือ (หรือเกินสองมือ) ไปเรื่อยๆ จนทุกขุทรมานกันทุกฝ่าย มีแต่ฝ่ายชายเท่านั้นที่มักลอยตัวอยู่เหนือปัญหา

ลูกค้ำหญิงท่านหนึ่งที่กำลังทุกข์ทรมานใจเพราะตกเป็นนางรอง ตามดวงแล้วเธอเป็นคนที่ชอบมีความรัก อยากมีชีวิตคู่ที่มีความสุข แต่ในเรื่องความรักและการครองคู่ ดาวเจ้าเรือนไปสัมพันธ์ในมุมของการเป็นรักชอน คือถ้าไม่ไปเป็นมือที่สามของคู่อื่น ก็จะมีคนอื่นมาเป็นมือที่สามระหว่างเธอกับคนรัก

ในขณะที่มาดวงดวงกันนี้ ก็กำลังมีความสัมพันธ์แบบปกปิดกับชายที่แต่งงานแล้ว ซึ่งเธอบอกว่าแคบองการความอบอุ่นใจบางเท่านั้น ไม่เคยคิดจะระรานบานใหญ่ ดิฉันฟังแล้วพยายามให้สติว่า จริงๆ การที่ละเมิดคู่ครองของผู้อื่น ก็คือการระรานให้ใจของภรรยาเขาราวรานมากแล้ว และควรมีความเมตตาถูกรูณาต่อลูกผู้หญิงด้วยกัน ขอให้เชื่อว่าวิบากกรรมมีจริง เพราะเห็นวาทะนี้เธอก็ตกนรกทั้งเป็นตั้งแต่ยังไม่ตาย ทั้งฟุ้งซ่านและรอนรนในหัวใจ ถูกไฟบาปเผาจนทรมานจะแยะอยู่แล้ว

สำหรับการตัดใจไม่ขาด ด้วยเหตุผลคือ “มันรักไปแล้ว” ก็ชี้ให้เห็นว่าแต่เดิมความรักที่มีอยู่นี้ก็ไม่เคยมีมาก่อน แต่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุให้เกิด เช่น มีการพบปะพูดคุย มีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ฉะนั้นถ้อยคำให้ความรักที่ผิดศีลธรรมนี้ค่อยๆ จืดจางลง จนดับไปในที่สุด ก็ขอตั้งใจมุ่งมั่นว่าต่อแต่นี้จะรักษาศีลหาให้ครบ แล้วเลิกยุ่งเกี่ยวไม่ติดต่อกันทุกทาง เวลารู้จะช่วยทำให้ความรักเลือนลางลงไป ทุกขุทรมานเพราะความคิดถึงน้อยลง แต่ต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็ง เพราะช่วงแรกๆ จะทรมานมาก ต้องอดทน หัวเด็ดตีนขาดก็ไม่กลับไปหาเขาอีก

หลายคุณไม่สามารถผ่านกระบวนการในการตัดใจนี้ได้ เพราะเมื่อต้องห่างหายจากคนที่เคยห่วงหา ช่วงแรกๆ จะรู้สึกว้าวุ่นมาก แมรูเต็มอกความมันไม่ดี แต่ก็โทษหาเกินกว่าจะยอมทน สุดท้ายเลยปล่อยเลยตามเลย กลับไปรับตำแหน่งนางราย เป็นทาสกิเลสยอมให้มันดึงลงต่ำกันต่อไป ซึ่งปลายทางของความรักและความสัมพันธ์ทำนองนี้ มันทุกขุทรมานยิ่งกว่าตรงที่ต้องตัดใจนี้อีกค่ะ ทั้งในเรื่องของผลกรรมและความรู้สึกไม่เคารพตัวเอง ตราบใดที่ยังต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ ก็คงยังไม่พ้นจากทุกขุทรมานในใจไปได้

ถ้ารักตัวเองจริงๆ แล้ว ก็ควรตัดใจแล้วตัดตัวออกมา ยิ่งถ้าคิดว่ารักผู้ชายคนนั้นมาก ยิ่งไม่ควรไปผิดศีลรวมกัน เพราะถ้าเริ่มความสัมพันธ์ด้วยการลักกินขโมยกิน มันรวมบุญกันยาก เพราะเสพกามบนความทุกข์ของภรรยาหลวงอยู่คะ

ว่าแล้วก็ขอเล่าถึงคนที่สามารถเอาชนะกรรม พลิกเส้นทางจากนางร้ายกลายเป็นนางเอกได้ ให้ท่านที่มีปัญหาเดียวกันนี้ ได้มีแรงบันดาลใจกันนะคะ : )

ลูกค้ำหญิงท่านหนึ่ง เมื่อตรวจดวงแล้วเห็นว่าปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องความรัก มีดาวราหูและดาวเสาร์รวมให้ความหมายที่เป็นโทษและเป็นทุกข์ในเรื่องคู่ อีกทั้งดาวคู่ครองของตัวเองก็อยู่ในมุมวินาสน์ (วินาสน์ แปลง่ายๆ ว่า ปกปิด, แอบซ่อน, ซักคราว)

อ่านดาวทุกดวงประกอบกันแล้วเห็นว่ามืวิบากเรื่องความรัก มีคู่แล้วไม่มีความสุข มีแล้วจะต้องไม่เป็นที่เปิดเผย อีกทั้งตำแหน่งของดาวที่แทนตัวเธอ มีความหมายพิเศษว่า มักจะต้องยอมคนอื่น การยอมประการหนึ่งก็คือยอมเป็น “นางรอง” ของชายคนหนึ่งที่มีครอบครัวแล้ว เธออยู่ในสถานะนี้มาหลายปีคะ

เธอเล่าว่าปัจจุบันได้เดินออกมาจากเส้นทางนี้แล้ว ดิฉันรู้สึกดีใจด้วยจริงๆ เพราะด้วยกำลังของดาวที่แทนตัวเธอ และเส้นทางกรรมที่สร้างมาแบบนี้ การพูดตนเองให้พ้นจากการประพฤติดีในกามจะต้องใช้กำลังใจใหญ่หลวง เธอบอกว่าได้ปฏิบัติธรรม และรู้สึกละเอียดที่ต้องฝึกสติ ในที่สุดก็บอกเลิกกับผู้ชายคนนี้ได้ ทั้งๆ ที่เขาคิดว่าเธอคงไปไหนไม่รอด ตอนนี้เธอพยายามรักษาศีลหาและปฏิบัติธรรมต่อไป

ลูกคำหญิงอีกท่านหนึ่งที่มีปัญหาเดียวกันนี้ วันที่ตรวจดวงกับดิฉัน เธอถามว่ามีอะไรที่นาเป็นห่วงบ่วงหรือเปล่า อ่านดวงแล้วเห็นว่าเรื่องอื่นดีทุกอย่าง มีปัญหาเรื่องเดียวคือความรัก เพราะดาวตนเองและคูครองอยู่รวมกันในภพวินาสน์ อ่านดาวทุกดวงประกอบกันแล้วสรุปความได้ว่าความรักอันหวานชื่นเป็นไปโดยปกปิด และเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานาน

เธอยอมรับว่าใช่ เพราะเคยคบชายที่มีภรรยาแล้วและมีความสัมพันธ์กันมาร่วมสิบปี เรื่องราวความรักนี้มาสิ้นสุดลงเมื่อเธอหันมาปฏิบัติธรรม รักษาศีล ทำทาน พร้อมทั้งตั้งใจเด็ดขาดว่าจะต้องเลิกกับเขาให้จงได้ และแล้วในวันนี้ก็ไม่ต้องข้องเกี่ยวกับในฐานะเดิมอีก เหลือไว้เพียงความเป็นเพื่อนเท่านั้น และตอนนี้เธอก็มีความสุขขึ้นมากด้วยคะ

ใครก็ตามที่มีโอกาสเดิน หรือกำลังเดินอยู่บนทางสายนางร้าย ก็ขอให้หักใจ เดินให้พ้นเส้นทางนี้เถิดนะคะ ถ้าคิดว่าเราอยากมีชีวิตคู่ที่อบอุ่น ก็อย่าได้สร้างเหตุอันไม่ดีนี้เลย เพราะถ้าอยากมีความรักที่ดี เราก็ต้องไม่เป็นเหตุที่ทำให้ครอบครัวคนอื่นเขาแตกแยกกัน ผลที่เห็นได้ชัดทันตาเห็นก็คือจิตใจที่สบายขึ้น ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบหลบๆ ซ่อนๆ หรือมีความรู้สึกไม่ภูมิใจ บอกใครก็ได้ว่าคนรักของเราเขาเป็นสามีของคนอื่น

ขอให้เราเป็นอดีตนางร้ายที่ผันตัวมาเป็นนางเอก เป็นนางที่เดินอยู่บนทางสายเอก ที่ถึงแม้ว่าจะต้องเดินคนเดียว ไม่มีใครคู่เคียงข้าง แต่ก็เดินได้อย่างสบายใจ เพราะรูว่าทางเสนนี้ปลอดภัยไม่ผิดศีลเถิดนะคะ